

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัท พรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (“PNEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 19 ของบริษัท แบบีคาร์ด จำกัด (“BY”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Digital Transformation, Digital Enterprise Solution และ Artificial Intelligence (AI) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการ Digital Healthcare Transformation ให้แก่ลูกค้าโรงพยาบาลรัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศไทย

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว จะผ่านการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BY จำนวน 106,235 หุ้น และซื้อหุ้นสามัญเดิมจากกลุ่มผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นบุคคลจำนวน 4 รายจำนวน 39,716 หุ้น รวมเป็นจำนวน 145,951 หุ้นคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นสามัญของ BY ภายหลังการเพิ่มทุน และคิดเป็นมูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 91,000,000 (เก้าสิบล้าน) บาทโดยเงินลงทุนดังกล่าวจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของ PNEXT

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการขยายการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ Digital และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Healthcare ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจากปัจจัยผลักดันความต้องการในการนำ digital solution เข้ามาปรับใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจในทุกประเภทในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ Healthcare ที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากในการบริการที่ต้องตอบโต้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวนอกเหนือจากข้อพิจารณาทางด้านการขยายการลงทุนแล้ว จะยังสามารถช่วยเสริมส่งศักยภาพด้านการพัฒนา Digital Healthcare เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพของกลุ่มบริษัทอย่างครบองค์รวมได้ในระยะยาว

อนึ่ง การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด จะคิดเป็นร้อยละ 0.51 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 2.42 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน

ดังนั้น รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน นอกจากนี้รายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขาธิการบริษัท